



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๘/๖๙๗



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๖๔๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีข้อสังเกตว่าโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ไม่อยู่ในข้อห้ามตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงฯ หรือโรงงานจำพวกที่ ๑ ซึ่งไม่ได้ถูกห้ามใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และโรงงานจำพวกที่ ๓ ที่ได้รับยกเว้นเฉพาะบางประเภทและบางกรณี หรือเฉพาะบางพื้นที่ที่กำหนดให้สามารถประกอบกิจการได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากที่ดินตามเจตนารมณ์ของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ควรคำนึงถึงจำนวนสถานประกอบกิจการต่อพื้นที่และมาตรการในการควบคุมกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเหตุรำคาญที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น เสียงดัง กลิ่น เสียง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง สารอินทรีย์ระเหยง่าย และน้ำเสีย โดยผู้ประกอบกิจการต้องขอรับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๓๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iad.law๑๔๒๗@gmail.com